



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เรื่อง โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
ไปที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี

โดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นว่าจังหวัดปัตตานีและคณะสงฆ์ในเขตภาค ๑๘ สมควรมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระภิกษุสามเณรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนพระภิกษุชาวต่างประเทศได้ศึกษาวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาต่าง ๆ ให้สูงขึ้น เพื่อนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการ คหบดี นักธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด ให้เปิดการเรียนการสอนด้วย

เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา และบริการทางวิชาการแก่พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระภิกษุสามเณรทั่วไปในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง ได้ศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี จึงเสนอโครงการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา ไปที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยเสนอเข้าสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไปที่วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ชื่อว่า โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และให้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา แก่พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระภิกษุสามเณรทั่วไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

(พระสุเมธาธิปติ)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย